



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

สำนักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป

(สำเนา)
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
 วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ผู้มาประชุม ๑๓ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำรัส กันทะวัง	ประธานสภาเทศบาล	จำรัส กันทะวัง
๒	นายนิรันดร จิตรา	รองประธานสภาเทศบาล	นิรันดร จิตรา
๓	นางจิตตสุณัฐชา พงษ์นันทากินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	จิตตสุณัฐชา พงษ์นันทากินทร์
๔	นายปริญญา ศรีวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ปริญญา ศรีวิชัย
๕	นายรุ่งอรุณ อุ่นนันทากาศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	รุ่งอรุณ อุ่นนันทากาศ
๖	นางศรีเรือน มาละแซม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ศรีเรือน มาละแซม
๗	นายเจตน์ จันทรวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	เจตน์ จันทรวง
๘	นายทองเหรียญ ฐรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ทองเหรียญ ฐรี
๙	นายธวัตร บุญมาทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ธวัตร บุญมาทอง
๑๐	นายยศ ศรีวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ยศ ศรีวิชัย
๑๑	นายวัชรพงษ์ รินรา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	วัชรพงษ์ รินรา
๑๒	นางอุตสาหะ ยูประณี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อุตสาหะ ยูประณี
๑๓	นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์	เลขานุการสภาฯ	ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์	นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	ชนินทร พุฒิเศรษฐ์
๒	ดร.นริศ มหาพรหมวัน	รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑	นริศ มหาพรหมวัน
๓	นายวรกาญจน์ ธรรมตา	รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒	วรกาญจน์ ธรรมตา
๔	นายไชยพร พวงศ์สิทธิ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ไชยพร พวงศ์สิทธิ์
๕	นางสาวกมลณี จีอินทร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กมลณี จีอินทร์
๖	นายเฉลิมพล เตชะพี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เฉลิมพล เตชะพี
๗	นายณัฐวุฒิ หล่อฮาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณัฐวุฒิ หล่อฮาน
๘	นางสาวดุจชญา อ้วนดี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	ดุจชญา อ้วนดี
๙	นางสาวศุภกาญจน์ รัตนพรหม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศุภกาญจน์ รัตนพรหม
๑๐	นายประกรรชวัต ปัญญาใจ	นิติกรปฏิบัติการ	ประกรรชวัต ปัญญาใจ
๑๑	นางสาววารีย์ ชัยศรี	นักจัดการงานทั่วไป	วารีย์ ชัยศรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล ได้จัดรูปเทียบอนุชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้น และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ แนะนำตัวข้าราชการที่บรรจุใหม่ มารับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ ท่าน คือ

๑. นางสาวชลย์ลักษณ์ การดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ ๒**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)**

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา

รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำของท่านหรือไม่ โปรดเสนอ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่อง กระทุ้งถาม**

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภาเทศบาล

ด้วยได้รับเสนอกระทุ้งถาม จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๕ ท่าน ก่อนที่จะให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง ๕ ท่าน ได้เสนอกระทุ้งถาม ผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านทราบ ขอเชิญ ท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครับ

นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เรียนท่านประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล

คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ การกระทุ้งถาม

ข้อ ๔๗ กระทุ้งถาม คือคำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๘๘ กระทุ้งถามมี ๒ ประเภท คือ

(๑) กระทุ้งถามทั่วไป

(๒) กระทุ้งถามด่วน

ข้อ ๘๙ กระทุ้งถามแต่ละกระทู้ นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งคำถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบทำยระเบียบนี้

ข้อ ๙๐ กระทุ้งถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแก้งกล่าวใส่ร้าย

(๒) เคลือบคุม หรือเข้าใจยาก

(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป

(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน

(๕) เพื่อให้ออกความเห็น

(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย

(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสำคัญ

(๘) เพื่อทราบกิจกรรมส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ

กระทู้ถามที่ลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่ลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม เมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป คำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๔๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถามได้อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต

การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถาม เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ผู้ตั้งกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา ตามข้อ ๔๕

นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภา

เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ระเบียบ ไปแล้ว ต่อไปผมจะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ทั้ง ๕ ท่าน ได้เสนอญัตติกระทู้ถาม ตามลำดับดังนี้

๑. ท่าน สท. ยศ ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้เสนอกระทู้ถาม เรื่อง ขอติดตามโครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้

นายยศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ผมนายยศ ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต ๒ ขอเสนอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดหนองจาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง หกแสนบาท แต่ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างเพียง สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท อยากทราบว่าทำไมเป็นเช่นนี้

นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภา

ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ตามที่ท่าน สท. ยศ ศรีวิชัย ได้เสนอกระทู้ถามขอเชิญ ครับ

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ตามที่ท่าน สท. ยศ ศรีวิชัย กระทู้ถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดหนองจาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง งบประมาณหกแสนบาทแต่ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดำเนินการก่อสร้างเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท อยากทราบว่าทำไมเป็นเช่นนี้ ก่อนอื่นผมต้องอธิบายให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบว่าการจัดสรรงบประมาณ ในครั้งนี้ ทางสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอโครงการมาให้ทางผู้บริหาร ซึ่งเดิมเป็น ๔ ช่วง ซึ่งใช้งบประมาณแปดแสนบาท เมื่อตรวจสอบกับแผนพัฒนาตำบลได้บรรจุไว้เพียง ๒ ช่วง ซึ่งเป็นงบประมาณหกแสนบาท แต่ทางกองช่างได้ทำการประมาณการถนนสายดังกล่าว

ใช้งบประมาณเพียงสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ผมก็เห็นว่าโครงการดังกล่าวต้องรีบดำเนินการ และไม่ได้ผิดระเบียบในการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติไว้ การดำเนินการใน ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนบ้านป่าตอง - หนองจาง เสียผลประโยชน์อะไร ทุกอย่างผม ก็ดำเนินตามมติที่ประชุมของสภาฯ ในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในส่วนงบประมาณที่คงเหลือก็ได้นำเสนอให้สภาฯ ได้ พิจารณาในครั้งนี้

นายยศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ผมแค่อยากทราบว่า ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้าวัดหนองจาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสน บาทถ้วน) ทำไม่ท่านได้ดำเนินการแค่ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ผมขอสอบถามเพิ่มเติมครับ

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี

ผมขอชี้แจงให้ทราบว่า โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย ทางเข้าวัดหนองจาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง งบประมาณ หกแสนบาทถ้วน นั้น เป็นโครงการฯ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่กองช่าง ได้ออกไปสำรวจ และประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ประกอบกับสภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว จะให้ผมทำ ดำเนินการ หกแสนบาท นั้น มันก็คงไม่ถูกต้องครับ

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภาฯ

ท่าน สท. ยศ ศรีวิชัย มีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ต่อไป ผมจะขอให้ทาง สท. เจตน์ จันทรดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้เสนอกระทู้ ขอเชิญครับ

นายเจตน์ จันทรดวง
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ครับ ผม นายเจตน์ จันทรดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จะขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องการทำงาน ของเจ้าหน้าที่กองช่าง ดังนี้

๑. การทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ล่าช้า
๒. การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ทำไม่ไม่เรียงลำดับ

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ทุกท่าน ครับ ผมขอตอบกระทู้ของ ท่าน สท. เจตน์ จันทรดวง ในเรื่องดังนี้

๑. การทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ล่าช้า ในส่วนตัวของผมในฐานะผู้บริหาร ขออธิบาย ว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำงานล่าช้านั้น อาจเป็นเพราะงานของกองช่างมีเยอะและ เจ้าหน้าที่ก็มีน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งในช่วงนี้ทางกองช่าง จะต้องรีบดำเนินการโครงการงบนอกก่อน เนื่องจากเป็นงบประมาณหลายล้านหากไม่รีบ ส่งโครงการอาจไม่ใช้งบประมาณที่เกินศักยภาพของเทศบาล ส่วนงบของเทศบาลนั้น เรายังสามารถกั้นเงินไว้ได้อีก ๒ ปี หากทำไม่ทัน เงินก็ยังคงอยู่ไม่สูญหายไป เนื่องจาก โครงการในเทศบัญญัติมีอีกหลายโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหากท่าน สท. เจตน์ จันทรดวง ยังสงสัยว่าทางกองช่างยังทำงานล่าเพราะอะไร ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจงต่อไปครับ

๒. การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ทำไม่ไม่เรียงลำดับ ในส่วนของการดำเนินการจ้างเหมาที่ไม่ได้เรียงลำดับนั้น ผมคิดว่าไม่ได้มีกฎเกณฑ์ อะไรที่ต้องเรียง คงเป็นไปตามความสะดวกของ ผู้รับเหมามากกว่า ครับ

นายณัฐวุฒิ หล่อฮาน ผู้อำนวยการกองช่าง	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี , คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมขอชี้แจง เรื่อง การทำงานล่าช้า ของเจ้าหน้าที่กองช่าง เนื่องจากกองช่างมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แค่ ๒ คน การตรวจงาน และการทำประมาณการก่อสร้าง ก็ต้องทำ และไม่สามารถดำเนินการหลายๆ เรื่องในเวลาเดียวกันได้ ส่วนเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่เรียงลำดับได้ก็ต้องคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกตรวจงาน และผู้รับเหมาจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปสถานที่ดำเนินงานที่ใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ดำเนินการอยู่หมู่ ๓ ก็ต้องดำเนินการหมู่ ๘ และหมู่ ๑๐ สถานที่ใกล้เคียงกัน และหมู่ ๑๑ ก็ต้องรับดำเนินการ
นายเจตน์ จันทร์ดวง สมาชิกสภา เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ครับ ผมขอสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องที่ทางกองช่าง ทำงานล่าช้า สืบเนื่องจากทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือมาขอให้ทางกองช่างได้ออกไปสำรวจแนวเขต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนบัดนี้ ทางกองช่างยังไม่ออกไปดำเนินการแต่อย่างใด ทางราษฎรจะทำการถมดินซึ่งทุกปี จะเกิดน้ำท่วม อยากจะให้กองช่างออกมาตรวจสอบ เห็นว่าช่างเทศบาล น่าจะมีความรู้ในเรื่องแนวเขตสาธารณะหมู่บ้าน แต่หากไม่สามารถทำให้ได้ก็น่าจะแจ้งให้ทางผู้นำหมู่บ้าน หรือสมาชิกสภาทราบ แต่นิ่งเพิกเฉยไม่ทำอะไรเลย ส่วนเรื่องการเรียงลำดับการก่อสร้าง ผม เห็นว่าผู้รับเหมาได้ดำเนินการในหมู่บ้านปงชัยใกล้เคียงบ้านเหมืองจี้หลวง อยู่แล้ว ทำไม่ถึงย้ายไปทำหมู่บ้านป่าตอง- หนองจาง ซึ่งระยะไกลกว่าบ้านเหมืองจี้หลวง เสียอีก ผอ.ช่างต้องศึกษาแผนที่หมู่บ้านด้วย ครับ
นายณัฐวุฒิ หล่อฮาน ผู้อำนวยการกองช่าง	เรื่อง การชี้แนวเขต ซึ่งกองช่างไม่มีความรู้ในเรื่องของแนวเขต ในกรณีนี้จะต้องทำหนังสือไป ขอเจ้าหน้าที่ที่ดินมาดูให้ครับ แต่จะทางกองช่างออกไปดูให้ได้แต่ไม่สามารถชี้แนวเขตได้ครับ
นายจรัส กันทะวัง ประธานสภา	ท่าน สท. เจตน์ จันทร์ดวง มีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอเชิญ ท่าน สท. อุตสาหกรรม ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ได้เสนอกระทู้ถามขอเชิญ ครับ
นางอุตสาหกรรม สมาชิกสภา เขต ๒	เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางอุตสาหกรรม ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต ๒ ขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง เงินอุดหนุนส่วนราชการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง) สืบเนื่องจากวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สภาได้อนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑๖ จุด เป็นจำนวนเงิน ๗๒๖,๗๓๙.๒๑ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอป่าซาง และอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟสาธารณะ จำนวน ๖๐ ชุด ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงอยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ดังนี้ ๑. ระยะเวลาการอุดหนุน ๒. มาตรฐานการจัดโคมไฟ ๓. แผนงานจากกองช่าง ๔. ขอสรุปการทำงานคงเหลือที่หมู่บ้าน

- พันตรีชนินทร พุฒิศรเศรษฐ์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ผมขอชี้แจง
นายกเทศมนตรี ในคำถามของ สท.อุตสาหกรรม ยูประระมี เรื่อง เงินอุดหนุนราชการ (การไฟฟ้าฟาส่วนภูมิภาค สาขา
อำเภอป่าซาง) ขอชี้แจงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง เป็นรัฐวิสาหกิจ เงื่อนไข
หน่วยงานราชการต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้ก่อน ทางกรไฟฟ้าถึงจะดำเนินการให้ สำหรับในส่วน
ที่จะดำเนินการได้เมื่อไร ผมก็ไม่ทราบเนื่องจากทางการไฟฟ้าไม่ได้แจ้งว่าจะดำเนินการเสร็จ
หรือยังไม่เหมือนบริษัทหากจะดำเนินการเสร็จก็จะแจ้งแล้วคณะกรรมการก็จะทำการตรวจ
ดังนั้น เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม จึงอยากจะขอให้ทางประธานสภา ได้อนุญาตให้ทางที่
ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตการไฟฟ้าได้เป็นผู้ชี้แจง ต่อไปครับ
- นายไชยพร พวงศ์สิทธิ์ เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ปรึกษานายกฯ ทุกท่าน ครับ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ที่ทางสภาได้อนุมัติ ๑๖ จุด จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน
ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และ โคมไฟสาธารณะ จำนวน ๖๐ ชุด ยังดำเนินการไม่เสร็จ ซึ่งทาง
กองช่างได้ให้ผู้รับเหมาของการไฟฟ้าดำเนินไปบางส่วนแล้ว ดังนี้ บ้านเหมืองจี้หลวง จำนวน ๒
ชุด, บ้านกู่เส้า จำนวน ๖ ชุด, บ้านกู่เส้าซอยสวนพุทธธรรม จำนวน ๒ ชุด, บ้านปงชัยไปป่าซำ
จำนวน ๕ ชุด, บ้านฝายแป้นไปป่าซำบวคมะกั๊ก จำนวน ๔ ชุด ค้างดำเนินการ ๒ ชุด, หน้าวัด
ฝายแป้น จำนวน ๔ ชุด, หลังวัดป่าตึง จำนวน ๒ ชุด, บ้านเหมืองจี้ใหม่ ซอย ๒ จำนวน ๑ ชุด
บ้านเหมืองจี้ใหม่ ซอย ๑๑ จำนวน ๑ ชุด , บ้านหมูเป็งทางไปสุสาน จำนวน ๕ ชุด, หมูเป็งซอย
๓ จำนวน ๑ ชุด , บ้านป่าตันสายไปบ้านม่วงน้อย จำนวน ๙ ชุด, บ้านป่าตองหนองจาง จำนวน
๒ ชุด , บ้านเซตวันซอย ๕, ซอย ๖ จำนวน ๒ ชุด, บ้านป่าตองหลวง จำนวน ๒ ชุด และบ้าน
ป่าห้าทางไป รพสต. ป่าห้า จำนวน ๔ ชุด รวมเป็น ๖๐ ชุด และผมก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของ
การไฟฟ้าให้กับนายช่างไฟฟ้า ของเทศบาล หากมีปัญหาติดตั้งไม่ตรงจุด ก็สามารถประสานงาน
ได้เลย และผมขอฝากให้ ผอ. กองช่าง ได้ติดตามให้อีกทางด้วย ครับ
- นางอุตสาหกรรม ยูประระมี ขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่องการติดตั้งโคมไฟ ที่ยังคงค้างอยู่กองช่าง ทางหมู่บ้านกู่เส้า ได้สอบถาม
สมาชิกสภา เขต ๒ ว่าเมื่อไรจะมาติดตั้งให้ ดิฉันได้สอบถามทางกองช่าง ก็ได้คำตอบว่าไม่สามารถทราบได้ว่าทาง
การไฟฟ้าจะดำเนินการได้เมื่อไร มีเหตุผลอะไรที่ไม่สามารถสอบถามการไฟฟ้าได้ว่าจะ
ดำเนินการให้ได้เมื่อไร ขอฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ
- นายไชยพร พวงศ์สิทธิ์ ในส่วนโคมไฟที่เหลืออยู่ในกองช่าง อีก ๖ ชุด นั้น ทางผู้รับเหมา ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง
ที่ปรึกษานายกฯ ผมจะประสานการไฟฟ้าให้อีกครั้ง และจะให้รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด ครับ
- นายจำรัส กันทะวัง ท่าน สท. อุตสาหกรรม ยูประระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีอะไรจะสอบถาม เพิ่มเติม
ประธานสภา อีกรหรือไม่ (ไม่มี)
- นายปริญญา ศรีวิชัย ผมขอเชิญ ท่าน สท. ปริญญา ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เสนอกระทู้ถาม ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ,
ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ครับ ผม นายปริญญา ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต ๑ ขอกระทู้ถาม ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
เรื่อง การจัดซื้อลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน ภายใน ๑๔ หมู่บ้าน ตำบลเหมืองจี้ ดังนี้
๑. สอบถามหนังสือขอความอนุเคราะห์ลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน ภายใน ๑๔ หมู่บ้าน ตำบล
เหมืองจี้ ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว ยังไม่ได้รับความ
อนุเคราะห์
 ๒. ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะดำเนินการจัดซื้อลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน ภายใน ๑๔
หมู่บ้าน ได้เมื่อใด
 ๓. ขอทราบเหตุผล ที่ยังไม่พิจารณาดำเนินการจัดซื้อลูกรัง ซ่อมแซมถนนภายใน ๑๔ หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองจี้

- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบกระทู้ ของ สท. ปริญญา ศรีวิชัย ด้วย ครับ
- พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , นายกเทศมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม ของ สท. ปริญญา ศรีวิชัย เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อลูกรัง ซ่อมแซม ถนนภายใน ๑๔ หมู่บ้าน เป็นเรื่องที่ดีที่ดำเนินการแล้วครั้งหนึ่ง ในส่วนที่เหลือ ได้สอบถามข้อมูลทางกองช่าง พอเข้าใจว่า กองช่างต้องออกไปสำรวจ และประมาณการ ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร ช่วงนี้งานช่างก็เยอะ และงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะ การจัดซื้อลูกรัง ยังต้องใช้กับเรื่องอุทกภัยน้ำท่วม, วัสดุภัย ด้วย งบประมาณจึงไม่เพียงพอ สำหรับจัดซื้อลูกรังในครั้งนี้ ในส่วนอื่นผมจะขออนุญาตประธานสภาให้ ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจง ครับ
- นายณัฐวุฒิ หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ในเรื่องของลูกรัง ก็คงจะคล้ายๆ กับกระทู้ถามที่ผ่านมา เพราะช่วงนี้กองช่าง มีงานล้นมือ จะต้องดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ หากดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๖ เสร็จ รับปากว่าจะดำเนินการในเรื่องของลูกรัง ให้แน่นอนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ สามล้านบาท ไม่อยากให้เสียไปกับเงินลูกรัง งบสองแสนบาท เจ้าหน้าที่กองช่าง ที่ทำได้มีแค่ ๒ คน ส่วนลูกจ้าง ได้แค่ดูแลรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนเรื่องที่จะให้จัดหานั้น ขณะนี้ยังไม่มีใครมาสมัคร และโอนย้าย ครับ
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล ท่าน สท. ปริญญา ศรีวิชัย จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายปริญญา ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล หากทางกองช่างรับปากว่า จะดำเนินการให้หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมหวังว่าจะรีบดำเนินการจัดซื้อลูกรัง ให้ทันก่อนจะถึงฤดูฝนนะครับ มิฉะนั้น จะอ้างว่าฝนตกดำเนินการไม่ได้
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล ท่าน สท. ปริญญา ศรีวิชัย มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมจะขอเชิญท่าน สท. นิรันดร จิตรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เสนอกระทู้ถาม ขอเชิญ ครับ
- นายนิรันดร จิตรา สมาชิกสภา เขต ๑ เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ผม นายนิรันดร จิตรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ กระทู้ถาม เรื่อง การรักษาคำพูด ของนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ เกี่ยวกับการยืมงบประมาณ (เงินเหลือจ่าย) พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ หมู่ ๑๑ และ หมู่ที่ ๑๒ เพื่อนำมาก่อสร้าง สนามกีฬาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และท่านจะแก้ไขและรับผิดชอบอย่างไรในคำสัญญา ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
- พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ เรียน ท่าน ประธานสภา ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ผมขอตอบกระทู้ถาม สท. นิรันดร จิตรา สมาชิกสภา เขต ๑ ดังนี้ ๑. การรับผิดชอบในการยืมเงินเหลือจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหมู่ ๑๑ และ หมู่ ๑๒
๒. การรับผิดชอบในคำพูดที่ให้สัญญาไว้กับผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล
 ๓. ตามที่ท่านสัญญาไว้ ท่านจะแก้ไขและรับผิดชอบอย่างไร
- ในความเป็นจริงไม่ใช่เป็นการยืมเงิน เพราะเป็นเงินของเทศบาล อยู่แล้ว และผ่านสภา ทางสภาที่รับทราบ พี่น้องประชาชนอาจไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ผมก็ต้องพูดแบบนั้น ผมไม่ได้ผิดอะไร ในเมื่อหมู่ที่ ๑๑ ก็ได้งบประมาณและดำเนินการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว ไปแล้ว หมู่ที่ ๑๒ ขณะนี้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง แต่หากโครงการดังกล่าวไม่ได้งบประมาณ ก็จะยอมรับว่าผิดสัญญา แต่นี่ผมก็ทำตามสัญญาไว้ให้แล้ว

- นายนิรันดร จิตรา
สมาชิกสภา เขต ๑
- เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ผมถามนั้น ผมจะถามท่านว่า ที่รับปากว่าท่านจะก่อสร้างถนนหมู่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพิธีราชาทานเพลิงศพครูบาเป็ง เต็มช่างประมาณการค่าก่อสร้างในงบแปดแสนบาท เปลี่ยนให้ตรงกับแผนเป็นงบหกแสนบาท แต่ทำให้จริงสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท เพื่อให้ทันก่อนวันพระราชทานเพลิงศพ หากท่านไม่ ยืมเงินของหมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ปี งบประมาณแปดแสนบาท ทางหมู่บ้านก็คงทำเสร็จแล้ว พอทำไม่ได้ที่พูดไว้ ประชาชนก็เข้ามาต่อว่าสมาชิกสภาฯ ท่านก็โทษสภาว่าเป็นผู้อนุมัติ ทำให้ทะเลาะกันไปหมด นายบอกว่าจะรับผิดชอบถ้าไม่ทันผมจะลาออก
- พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี
- เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน สรุปแล้วจะให้ผมรับผิดชอบอะไร ในเมื่อสภาอนุมัติเพียงเท่านั้น ประธานสภาที่รับ ทราบ ไม่มีปัญหาที่ทำได้หากสภาอนุมัติให้ดำเนินการแปดแสนบาท หรือหกแสนบาทผมก็ เห็นให้ แต่ระยะเวลาไม่ทันทำ e-bidding ต้องใช้เวลา วิธีแก้ปัญหาก็ต้องทำวิธีตกลงราคา ซึ่งตอนนี้ถนนก็สร้างเสร็จแล้วแทนที่จะขอบคุณผม ก็ไม่เป็นไร ว่าท่านจะพูดคุยกับประชาชน ว่าอย่างไรทั้งที่อนุมัติให้ผมทำเพียงเท่านี้ ก็ต้องทำเท่านี้ ผมขออย่าเอาการเมืองมายุ่ง ต้องช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาไปด้วยกัน
- นายนิรันดร จิตรา
สมาชิกสภา เขต ๑
- เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ครับ เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ยืมเงินโครงการของหมู่ ๑๑ และ หมู่ ๑๒ ครับ
- พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่านครับ หากจะพูดแบบนี้ ก็ต้องพูดด้วยระเบียบ กฎหมาย หากสภาอันทรงเกียรติอนุมัติให้ดำเนินการ แปดแสนบาท ผมก็จะทำให้แปดแสน ครับ
- นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภา
- ผมขอยุติการกระทู้ถาม เนื่องจากครบ ๓ ครั้ง ผมขอขอบคุณ ท่าน สท.นิรันดร จิตรา และท่านนายกเทศมนตรี ด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖

- นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภาเทศบาล
- ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ด้วยครับ

- พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน

ตามที่ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนด และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ให้ได้รับการ พัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก การพัฒนาเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การ ดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงในสังคมหรือตามบริบทที่ มีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการจัดทำโครงการ /กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ”

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ดังนี้



ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตรี

(ชวินทร พุฒิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้



ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตรี

(ชรินทร์ พุฒิสเรษฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

นายจำรัส กันทะวัง มีท่านใดสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ (ไม่มี)
 ประธานสภาเทศบาล
 มติที่ประชุม
 นายจำรัส กันทะวัง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ

๑.๑ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ
 หมู่ ๑๒ บ้านเขตวัน ตำบลเหมืองจี้

นายจำรัส กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจง ครับ
 ประธานสภาเทศบาล

พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม
 นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขตวัน ตำบลเหมืองจี้ ได้รับความเสียหาย
 จากอุทกภัย ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องซ่อม แต่การซ่อมต้องใช้งบประมาณ อ่างเก็บน้ำ
 ห้วยน้ำดิบ อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ หากจะทำการซ่อม ก็ต้องได้รับอนุญาตจากป่าไม้ เสียก่อนถึง
 จะดำเนินการได้ ผมได้มอบหมายให้นิติกร ไปประสานป่าไม้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
 หากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมเอง รายละเอียดเป็นอย่างไรผมขออนุญาต
 ท่านประธานสภาฯ ได้ให้ทางนิติกร ได้เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านทราบ
 ต่อไปครับ

นายประกรรชวัต ปัญญาใจ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วม
 นิติกรปฏิบัติการ ประชุม ทุกท่าน ครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนในเบื้องต้น ว่าการพิจารณาในการ
 ขออนุญาตดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบนั้น
 อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ ตามที่ได้ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต หนึ่งในเอกสารหลักฐานสำคัญ
 ได้แก่ บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลซึ่งแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการ
 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบจากสภาเทศบาลตำบล
 เหมืองจี้ จึงเรียนเพื่อทางสภาเทศบาลจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ

นายจำรัส กันทะวัง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถาม หรือไม่
 ประธานสภาฯ

นายเจตน์ จันทร์ดวง เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี
 สมาชิกสภา เขต ๒ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ผมขอสอบถามว่า หากสภาเห็นชอบไปแล้ว จะมีผล
 อย่างไรหากทางป่าไม้ไม่อนุญาต ทางสมาชิกสภาจะต้องได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ ครับ

พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, และผู้เข้าร่วมประชุม
 นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ไม่ต้องเป็นห่วงว่าสภาจะต้องผิดอะไร เพราะการอนุญาตเป็นของป่าไม้ หากป่าไม้
 ไม่อนุญาต เทศบาลก็ไม่ต้องดำเนินการซ่อม ทางสภาแค่เห็นชอบที่จะให้ดำเนินการเพื่อเป็น
 หลักฐานตามระเบียบและขั้นตอนในการดำเนินการขออนุญาตเท่านั้น

นางอุตสาห์ ยุปาระมี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม
 สมาชิกสภา เขต ๒ ทุกท่าน ในส่วนการขออนุญาต หากสภาอนุญาตต้องทำหนังสือส่งให้ป่าไม้ หากป่าไม้อนุญาต
 แล้ว ทางคณะผู้บริหารจะแจ้งให้สมาชิกสภาทราบอีกครั้งหรือไม่

นายประกรรชวัต ปัญญาใจ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรี
 นิติกรปฏิบัติการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ เมื่อทางสภาเห็นชอบแล้ว เอกสารการประกอบขอ
 อนุญาตครบ คงไม่มีเหตุผลที่ทางป่าไม้จะไม่อนุญาต เมื่อทางป่าไม้ได้อนุญาตแล้วผมจะนำเสนอ
 เข้าประชุมสภาฯ ให้ท่านได้รับทราบอีกครั้ง ครับ

- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม ผมจะให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายเพิ่มเติม ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาฯ ครับ
- นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน และ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบาย น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขตวัน ตำบลเหมืองจี้ ก่อนที่จะให้ทางสภานุมัติงบประมาณ ทางกองช่างก็ได้ออกไปสำรวจ ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ดังนั้นหากจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากป่าไม้ จึงอยากจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งกับประชาชนได้รับ ทราบว่ายังดำเนินการไม่ได้เพราะเหตุใด ใช้ว่าทางเทศบาลนิ่งเฉยที่จะไม่ดำเนินการ เมื่อเอกสารพร้อม และในวันนี้มติที่ประชุมเห็นชอบ ทางนิติกรก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ มีท่านใด จะสอบถาม หรือสงสัย สามารถสอบถามได้นะครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่า ท่านใดพิจารณาเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ ผมจะขอปิดการประชุมสภาชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลาง ครับ

เริ่มการประชุมสภาฯ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ญัตติพิจารณาอนุมัติ

นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ **ข้อ ๖.๑ ญัตติพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๒ โครงการ**

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ครับ

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วม ท่านนายกเทศมนตรี ทุกท่าน สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางสภาได้พิจารณาโครงการ จำนวน ๒๘ โครงการ เพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในมติที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพียง ๑๗ โครงการ ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ๑๑ โครงการ และในวันนี้ทางคณะผู้บริหารจึงขอ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๒ โครงการ ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ

นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ ก่อนที่ทางท่านนายกเทศมนตรี จะได้ชี้แจงโครงการฯ ทั้ง ๑๒ โครงการให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายเฉลิมพล เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เรียน ท่านประธานที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี และ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กัพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย จึงขอให้ทางกองคลังได้รายงานยอดเงินสะสม ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่านทราบ ดังนี้

รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เงินสะสม ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๔,๑๘๘,๙๕๑.๖๒
ประกอบด้วยรายการดังนี้	
๑. เงินฝาก ก.ส.ท.	๒,๙๔๖,๗๓๔.๕๐
๒. ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	๑,๑๐๑,๔๑๒.๑๘
เงินสะสมเหลือใช้	<u>๒๐,๑๔๑,๘๐๔.๙๔</u>
เงินสะสมคงเหลือก่อนหักสำรองตามระเบียบ	๒๐,๓๑๙,๒๒๘.๘๓
หัก สำรองจ่ายประจำ (งบบุคลากร อย่างน้อย ๓ เดือน)	๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
สำรองรายจ่ายสาธารณภัย ๑๐% ของเทศบัญญัติงบประมาณ	<u>๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐</u>
คงเหลือเงินสะสม	<u>๗,๙๔๑,๘๐๔.๙๔</u>
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง	<u><u>๗,๙๔๑,๘๐๔.๙๔</u></u>

และสภาได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๑๒,๕๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
ดังนั้น เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง (๗,๙๔๑,๘๐๔.๙๔ - ๓,๙๑๒,๕๐๐.๐๐) = ๔,๐๒๙,๓๐๔.๙๔ บาท (สี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ผมจะขอให้ทางสมาชิกสภา ได้พิจารณาทีละโครงการฯ ระหว่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอโครงการ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามก็สามารถซักถามได้
ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ
- พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขอเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกหลังโรงน้ำดื่มปงชัย หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
ผมจะมติที่ประชุมว่าท่านเห็นชอบพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกหลังโรงน้ำดื่มปงชัย หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- ที่ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ์ นายกเทศมนตรี ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านฝายแป้น(บวกมะกั้ง) เชื่อมบ้านป่าตอง - หนองจาง ถึงระยะทาง ๕๑๙.๐๐ เมตร บ้านฝายแป้น หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๗.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านฝายแป้น(บวกมะกั้ง) เชื่อมบ้านป่าตอง - หนองจาง ถึงระยะทาง ๕๑๙.๐๐ เมตร บ้านฝายแป้น หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๗.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) หากพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- ที่ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ์ นายกเทศมนตรี ๓. โครงการงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ จุด เป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้แก่
จุดที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ เขต ๓
จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ เขต ๔

<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา</p>	<p>สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการงานวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน จำนวน ๒ จุด เป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพัน- บาทถ้วน) ได้แก่</p>
	<p>จุดที่ ๑ งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ เขต ๓</p>
	<p>จุดที่ ๒ งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ เขต ๔ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วย ครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หลังวัดบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)</p>
<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา</p>	<p>สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) หลังวัดบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน- บาทถ้วน)</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>๕. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ ถึงระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)</p>
<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา</p>	<p>สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย ๒ ถึงระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>๖. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเลียบบลำเหมืองดอยแต ถึงระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)</p>

- นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเลียบบลำเหมืองดอยแต ถึงระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- ที่ประชุม
มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ ๗. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เริ่มจากบ้านนายสมหวัง จอมเขี้ยว
นายกเทศมนตรี
ไปบ้านเหมืองจี้หลวง ถึงระยะทาง ๔๔.๐๐ เมตร บ้านป่าตัน หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
ผมขอมติที่ประชุมท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เริ่มจากบ้านนายสมหวัง จอมเขี้ยว นายกเทศมนตรี ไปบ้านเหมืองจี้หลวง ถึงระยะทาง ๔๔.๐๐ เมตร บ้านป่าตัน หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- ที่ประชุม
มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจร
นายกเทศมนตรี
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่
- นายรุ่งอรุณ อุ๋นนันภาค
สมาชิกสภา เขต ๑
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน
ผม นายรุ่งอรุณ อุ๋นนันภาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอความคิดเห็นว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ นั้น ทางหมู่บ้านได้มีการประชาคมหมู่บ้าน แล้วหรือยัง หากทางหมู่บ้านไม่มีการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเข้ามา เกรงว่าจะทำให้ทางหมู่บ้านไม่พอใจ เพราะโครงการ ดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เพราะที่ผ่านมาก็ได้เกิดปัญหากับหมู่บ้านป่าตองมาแล้ว ต้องกลับไปประชาคมให้เรียบร้อยถึงจะเสนอเข้าประชุมสภาเพื่อขอการพิจารณา จึงเห็นควรที่จะให้ทางหมู่บ้านป่าตองหนองจาง ได้มีการประชุมประชาคมเข้ามาให้เรียบร้อย ครับ
- นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่
- นายนิรันดร จิตรรา
สมาชิกสภา เขต ๑
เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน
ผม เห็นด้วยกับ ท่าน สท. รุ่งอรุณ อุ๋นนันภาค ครับ เพราะหมู่ที่ ๑๑ ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หากทางหมู่บ้านมีรับรู้กับทางเทศบาล มีอะไรเกิดขึ้น ทางหมู่บ้านป่าตองหนองจาง จะมาต่อว่ากับสมาชิกสภา ได้ จึงขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาโครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๑ ไปก่อน หากมีการประชุมประชาคมเข้ามาให้ถูกต้อง นำเสนอเข้าประชุมสภา พิจารณากันใหม่ในการประชุมสมัยหน้าก็ได้

<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ</p> <p>ที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถาม หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม อีกหรือไม่ เมื่อท่านใดไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดมีมติไม่พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ฝิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ</p> <p>มีมติไม่พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
<p>พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>๙. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนายทองใบ จีธรรม ไปศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ ช่วง เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>ช่วงที่ ๑ ฝิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ฝิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร</p>
<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ</p> <p>ที่ประชุม</p>	<p>สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนายทองใบ จีธรรม ไปศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ ช่วง เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>ช่วงที่ ๑ ฝิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ฝิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ</p>
<p>พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้ บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ ช่วง เป็นเงินจำนวน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้แก่</p> <p>ช่วงที่ ๑ ฝิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ฝิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร</p>
<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ</p>	<p>สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้ บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ ช่วง เป็นเงินจำนวน ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้แก่</p>

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร

โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ ๑๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากหลังบ้านนายชิต จีฑิต ถึงระยะทาง
นายกเทศมนตรี ๓๔๕.๐๐ เมตร บ้านป่าตองหลวง หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐
เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

นายจรัส กันทะวัง สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เริ่มจากหลังบ้านนายชิต จีฑิต ถึงระยะทาง ๓๔๕.๐๐ เมตร บ้านป่าตองหลวง
หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยพ่อเจ้าเสี้ยวบ้านใหม่ เริ่มจาก
นายกเทศมนตรี ถนน คสล. เดิมถึงระยะทาง ๙๒.๐๐ เมตร บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร เป็นเงินจำนวน
๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

นายจรัส กันทะวัง สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ซอยพ่อเจ้าเสี้ยวบ้านใหม่ เริ่มจากถนน คสล. เดิมถึงระยะทาง ๙๒.๐๐ เมตร
บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร เป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น-
หกพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายจรัส กันทะวัง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอโครงการฯ จำนวน ๑๒ โครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
ประธานสภา ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ จำนวน ๑๑
โครงการเป็นจำนวนเงิน ๒,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
และไม่ผ่านการอนุมัติ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐
บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ที่ประชุม เห็นชอบ

ข้อ ๖.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอทีละรายการ เชิญครับ

พันตรีชินนทร พุทธิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน, และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากแต่ละกองไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้เสนอญัตติเพื่อขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบกับ พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภาฯ

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจง ครับ

นางสาวภุมรี จีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ

ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ปัจจุบันประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ยังไม่มีและมีไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังรายการต่อไปนี้

๑. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctino แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Priner) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท คุณลักษณะตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวนเงินที่โอน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยาวนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางๆฯ

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๘๙,๓๓๐.๐๐ บาท
 จำนวนที่ขอโอน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๗๔,๓๓๐.๐๐ บาท

๒. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อลำโพงแขวน ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมขาแขวน
 จำนวน ๔ คู่ ราคาคู่ละ ๔,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๐๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)
 จำนวนเงินที่โอน ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณหลังโอน ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์
 ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
 คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย
 ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดั้งเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของ
 ที่โดยสภาพเดิม และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
 อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
 ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางๆ

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๗๔,๓๓๐.๐๐ บาท
 จำนวนที่ขอโอน ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๕๗,๕๓๐.๐๐ บาท

นายจรัส กันทะวัง
 ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นายจรัส กันทะวัง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีเรื่องที่จะสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญ ครับ
 ประธานสภาฯ

นางศรีเรือน มาละแซม เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันอยากจะสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ดังนี้
 สมาชิกสภาฯ เขต ๑

๑. เรื่องการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ทำไม่ถึงใช้เวลาก่อสร้างระยะเวลาถึง ๕ เดือน
๒. เรื่อง การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) จะดำเนินการได้เมื่อไร
๓. เรื่อง งบการศึกษาดูงาน ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ

นายปริญญา ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ฟองดู
 สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน เรื่องฝาระบายน้ำชำรุด บ้านห้วยส้ม ซอย ๓ ไม่ได้รับแก้ไข

นายจรัส กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง
 ประธานสภาฯ

พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอชี้แจงเรื่องการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ทำไม่ถึงใช้
 นายกเทศมนตรี ใช้เวลาการก่อสร้างถึง ๕ เดือน , เรื่องการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) และ
 เรื่องการร้องเรียนมาทางเว็บไซต์ฟองดู เรื่องนี้ผมจะขอให้ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจง
 ในส่วนของการศึกษาดูงาน ไม่รู้ว่าปีนี้ตั้งไว้เท่าไร จะเพียงพอหรือไม่ ปีนี้อาจจะเหลือ
 งบไม่มากเนื่องจากพันสถานการณ์โควิด กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะได้จัดขึ้น อาทิเช่นโครงการ
 แห่เทียนเข้าพรรษาฯ ซึ่งต้องใช้งบเยอะ และในปีนี้นักกีฬาฯ ตั้งงบไว้แค่หนึ่งแสนบาท
 ก็ไม่เพียงพอต้องโอนเพิ่มเป็นสามแสนเจ็ดหมื่นบาท เพื่อให้ดำเนินงานให้เป็นที่น่าพอใจ

ของประชาชน ปลายปีงบประมาณก็ไม่ว่าจะมีงบประมาณคงเหลือมากน้อยเพียงใด หากทุกท่านมีความประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงาน ผมก็เห็นด้วย แต่จะได้ไปใกล้ไกลอย่างไร ผมขอดูงบประมาณก่อนก็แล้วกัน

นายณัฐวุฒิ หล่อฮาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอชี้แจงเรื่องการก่อสร้างท่านบักนั้นน้ำ ซึ่งในปีนีถือว่า ดำเนินเร็วกว่าทุกปี เพราะทางผมได้มอบหมายให้นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ เป็นผู้ควบคุม และจัดหาผู้รับเหมา เนื่องจากกองช่างมีภารกิจเยอะ จึงดำเนินการช้า เพราะติดงานกีฬา ส่วนการก่อสร้างท่านบักนั้นน้ำ ไม่มีแบบมาตรฐาน จะก่อสร้างที่เคยทำกันมาก่อน ส่วนของ หมู่ที่ ๗ ท่านบักได้ฟัง หลังเสร็จงานกีฬา ผมจะรีบดำเนินการทันที

- ส่วนเรื่องอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) ได้เสนอโครงการ, งบประมาณ ให้กับท่านนายก เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เหลือเรื่องรายละเอียดเพื่อประกอบการประกวดราคา e - bidding งบที่สภาอนุมัติประมาณสามล้านบาท ที่ช้าก็เพราะต้องดำเนินในเรื่องของงานกีฬา
- ส่วนเรื่องร้องเรียน ในฟองดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของบ้านห้วยส้ม ,บ้านเขตวัน ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้เพราะติดพนักงานของเทศบาล ยังไม่วางที่ออกไปดำเนินงาน อุปกรณ์ทุกอย่าง พร้อม โดยจะใช้เหล็กเชื่อม จะไม่เอาปูนซึ่งใช้เวลานาน จะดำเนินการแต่ติดงานกีฬา ภายใน อาทิตย์นี้ทันแน่นอนครับ

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
นายยศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภา เขต ๒

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เพิ่มเติมอีกหรือไม่

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม คงจะขอพูดเพิ่มเติม ในเรื่องที่ผมได้กระทุ้งถาม
ผมวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร

- เรื่องโครงการของหมู่บ้านป่าตอง - หนองจาง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ จากเดิมตั้งไว้แปดแสนบาท เปลี่ยนแปลงเป็นหกแสนบาทตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ทำจริง สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านป่าตอง- หนองจาง ไม่พอใจในความล่าช้า ในการดำเนินงาน จึงสมทบทุนเพื่อก่อสร้างถนนดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งติดป้ายบอกว่าไม่ได้ใช้ งบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผมเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจ หากท่านนายกได้ ดำเนินการเร็วกว่านี้ คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้

- ความผิดพลาด บกพร่อง เรื่องโครงการทางเข้าป่าช้าเหมืองจี้ใหม่ - บ้านเหล่า ที่ท่านนายกได้ บอกว่าทางอำเภอเมืองลำพูน ได้ต่องานไว้จึงทำให้โครงการตก ผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของ เทศบาลที่จะต้องติดตามว่าโครงการไปถึงไหนแล้ว มีแค่ ๒ เทศบาลที่ตก คือ เหมืองจี้ และ ท่าเชียงทอง

- เรื่องอุทกภัย ทุกจังหวัดในประเทศไทย ได้หมด บ้านป่าตันได้งบประมาณหนึ่งล้านห้าแสน ตอนนี้ ดำเนินงานไปถึงไหนแล้วครับ ช่างออกมาสำรวจความเสียหาย เส้นป่าตัน - ไปม่วงน้อย ทำหนังสือมาเทศบาลก็ไม่ดำเนินการ ทำให้ทางหมู่บ้านได้เก็บเงินซื้อลูกรังมาถมกันเอง

นายเจตน์ จันทร์ดวง
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอสอบถามว่าทางกองช่างออกไปสำรวจบ้านเหล่าได้น้ำท่วม ทางหมู่บ้านต้องการลูกรังไปเสริมสัก ๕๐ เซนติเมตร ขณะนี้ก็ยังไม่ได้

- เรื่องการขุดลอกลำเหมือง ในปีนี้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หากปีนี้จะดำเนินการโครงการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการขุดลอกลำเหมือง กันจริง ๆ

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกได้ตอบขอสอบถาม ด้วยครับ

พันตรีชนินทร พุฒิศรษฐ์ เรียนท่านประธานที่เคารพ, ผมขอตอบคำถามของท่าน สท. ยศ ศรีวิชัย เกี่ยวกับเรื่อง
นายกเทศมนตรี โครงการของหมู่ ๑๑ อีกครั้ง ในการประชุมครั้งแรกมีการเสนองบในการก่อสร้าง ๔ ช่วง
จำนวนเงินแปดแสนบาท เมื่อตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบที่ตั้งไว้เพียงหกแสนบาท
ทำ ๒ ช่วงเพื่อความถูกต้องก็ต้องปรับปรุงให้ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เมื่อจะนำเสนอ
เข้าประชุมสภา ทางช่างโยธา ได้สำรวจตรวจสอบปรากฏว่า ๒ ช่วง นั้นดำเนินการไม่ได้ก็ต้อง

หาที่ดำเนินการใหม่ และต้องประมาณการใหม่ ได้งบเพียงสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท และทาง
สภาก็ได้อนุมัติ ผมก็ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมติที่ประชุมสภาฯ และจะมากล่าวหาว่าผม
ทำงานล่าช้าไม่ได้เพราะช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณของช่างต้องใช้เวลา
ทางประชาชนของบ้านป่าตอง - หอนางจาง ก็ไม่ได้ทำอะไรผม และผมก็ยินดีที่ทางหมู่บ้านได้
ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล

- ในเรื่องของโครงการฯ ที่ตกไปนั้น ทางอำเภอเมืองลำพูน ได้กล่าวคำขอโทษผมทุกครั้ง
เจอกัน ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้นำไปคุยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน ว่าทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้รับความเสียหายต้องกลับ

สอบถามท้องถิ่นอำเภออีกครั้งว่าเป็นเพราะใครกันแน่ที่ทำให้โครงการตก ทำให้ถึงพูดไม่ตรง
กับ สท.ยศ ศรีวิชัย

- เรื่อง งบอุทกภัย ก็ไม่เห็นที่ไหนได้กัน ผมสอบถามข้อมูลแล้วปรากฏว่าลำพูนไม่ได้ส่งโครงการ
สำหรับถนนสายป่าตัน - ม่วงน้อย ช่างได้ดำเนินการประมาณการเรียบร้อยแล้วงบประมาณ
ที่ได้อาจไม่สุดสาย แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวงบเหลือจ่ายในปีนี้ก็ให้นำมาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้
เทศบาลไม่ได้สนับสนุนลูกรัง เนื่องจากจะดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ไปเลย จะได้ไม่ต้องทำ
การซ้ำซ้อน

- ส่วนถนนลูกรัง ที่ท่าน สท. เจตน์ จันทรดวง ได้สอบถาม ก็คงจะเหมือนกับที่ทาง
สมาชิกสภา เขต ๑ ได้กระทู้อถามไปแล้ว คงจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ตอบ
ส่วนการขุดลอกลำเหมือง หากจะให้ขุดลอกลำเหมือง อย่างถูกต้อง ต้องใช้งบเป็นจำนวน
มาก และต้องยุ่งยากในเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ แคขุดลอกหลังโรงเรียน , หมู่ ๖ และ หมู่ ๔
ยังใช้งบประมาณไปเกือบห้าแสนบาท ถ้าหากจะขุดลอกทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน คงต้องใช้งบประมาณ
เป็นล้าน ซึ่งเราต้องคำนึงถึงงบประมาณของเทศบาลด้วย

นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภา

มีท่านใดจะสอบถาม เพิ่มเติม อีกหรือไม่ ถ้าไม่ ผมจะขอปิดการประชุมสภา สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึก

(นายธีระศักดิ์ จันทรภิรมย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรุ่งอรุณ อุ่न्नันกาศ)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายปริญญา ศรีวิชัย)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางศรีเรือน มาละแซม)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวัชรพงษ์ รินรา)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอุตสาห์ ยูประณี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ ประธานสภา/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจำรัส กันทะวัง)

